



ประกาศด้านศุลกากรเบตง

ที่ ๖ /๒๕๖๕

เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ของกลาง (ครั้งที่ ๘)

ด้วยด้านศุลกากรเบตง กรมศุลกากร จะทำการขายทอดตลาดรถยนต์ของกลาง (ไม่ออกแบบริบรอง การนำเข้า) ตามบัญชีรถยนต์ของกลางแนบท้ายประกาศนี้ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ณ ลานจอดรถบ้านพัก ข้าราชการด้านศุลกากรเบตง ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

**หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขายทอดตลาดรถยนต์ของกลาง**

๑. ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลถือว่าได้รับทราบ ยอมรับ และจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประมูลฯ ตามที่ด้านศุลกากรเบตงกำหนด

๒. การประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ของกลางของด้านศุลกากรเบตง เป็นการประมูลขายรถยนต์ของกลางตามสภาพที่เป็นอยู่ และเป็นประมูลด้วยวาจา ผู้ชนะการประมูลหมายถึงผู้ที่เสนอราคาสูงสุดและได้รับการประกาศอนุมัติขายรถยนต์ของกลางจากคณะกรรมการฯ ดำเนินการขายทอดตลาดรถยนต์ของกลาง ในวันที่ประมูล

๓. ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลจะต้องลงทะเบียนและวางเงินประกันในการประมูลเป็นเงินสดคันละ ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาท) ตามจำนวนรถยนต์ที่ต้องการประมูล โดยไม่ต้องระบุว่าเป็นคันใด ได้ที่เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนด้านศุลกากรเบตง ณ สถานที่ขายทอดตลาดรถยนต์ของกลาง ในวันที่มีการประมูล ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.

๔. ผู้ประสงค์จะลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลจะต้องนำหลักฐาน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้ พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ รับรองสำเนาถูกต้อง ยื่นแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนในวันที่ประมูล

๕. ด้านศุลกากรเบตง ให้ผู้สนใจตรวจสอบสภาพรถยนต์ของกลางที่จะขายทอดตลาดได้ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ - ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ ในเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ลานจอดรถบ้านพักข้าราชการด้านศุลกากรเบตง ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ๐๗๓-๒๓๑๑๙๔ ต่อ ๒๔-๕๒๐๕

๖. ผู้ลงทะเบียนที่ได้วางเงินประกันในการประมูลแล้วเท่านั้น จึงจะได้รับสิทธิเข้าร่วมเสนอราคา โดยผู้เข้าร่วมประมูลจะได้รับป้ายยกเสนอราคา ตามจำนวนรถยนต์ที่ตนได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลไว้ หากผู้เข้าร่วมประมูลชนะการประมูลรถยนต์คันใดแล้ว ด้านศุลกากรเบตงจะขอรับป้ายยกเสนอราคาดังกล่าวคืน และผู้ประมูลได้จะต้องลงนามในสัญญาการซื้อขายรถยนต์ของกลางกับด้านศุลกากรเบตงทันที ทั้งนี้ ในการยกป้ายเสนอราคาแต่ละครั้ง จะต้องเสนอราคาเพิ่มขึ้นครั้งละไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาท)

/๗. คณะกรรมการ...

๗. คณะกรรมการขายทอดตลาดรถยนต์ของกลาง ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติขายหรือไม่ อนุมัติขายรถยนต์ของกลางให้กับผู้เสนอราคาสูงสุด และคำตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นเด็ดขาด ในกรณีมีเหตุจำเป็น คณะกรรมการฯ มีอำนาจสั่งยกเลิกผลการอนุมัติ หรือยุติ หรือเลื่อนการประมูลออกไป รวมทั้งออกคำสั่งหรือประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการประมูล

๘. กรณีมีความจำเป็นที่จะต้องรอผลการพิจารณาราคาจากกรมศุลกากรหรือผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๔ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเพื่ออนุมัติการขายแล้วแต่กรณี ผู้ให้ราคาสูงสุดจะต้องวางเงินมัดจำไว้ร้อยละ ๒๕ ของราคาที่เสนอซื้อสูงสุด และจะต้องชำระเงินส่วนที่เหลือให้ครบถ้วน ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากกรมศุลกากรหรือผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๔ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ไม่อนุมัติขาย ด้านศุลกากรเบตงคืนเงินมัดจำที่วางไว้ให้

๙. ผู้เข้าร่วมประมูลจะได้รับเงินประกันการประมูลคืนหลังเสร็จสิ้นการประมูล ยกเว้นผู้ที่ชนะ การประมูลและได้รับการอนุมัติขายรถยนต์ดังกล่าวจากคณะกรรมการฯ จะได้รับเงินประกันการประมูลคืน เมื่อได้ชำระเงินค่าซื้อรถยนต์ของกลางครบถ้วนแล้ว ผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระเงินค่าซื้อรถยนต์ของกลาง เต็มจำนวนภายในวันที่ทำการประมูล หรือวางเงินมัดจำค่าซื้อรถยนต์ของกลางร้อยละ ๒๕ ของราคา รถยนต์ที่ชนะการประมูล แต่ละคันเป็นเงินสดหรือเช็คเขียรถือของธนาคาร ส่งจ่ายกรมศุลกากร (พักรายได้) โดย...(ชื่อผู้ส่งจ่าย)...ที่ด้านศุลกากรเบตง ภายในวันที่ทำการประมูลและต้องมาชำระเงิน ค่างรถยนต์ของกลางส่วนที่เหลือให้ครบถ้วนภายใน ๗ วัน นับจากวันประมูลแล้วแต่กรณี หากพ้นกำหนด ดังกล่าวแล้ว ผู้ชนะการประมูลละเลยไม่ชำระเงินค่าซื้อรถยนต์ของกลางให้ครบถ้วน ด้านศุลกากรเบตงจะริบเงิน มัดจำการประมูลของผู้ชนะการประมูลดังกล่าว และหากปรากฏว่า เมื่อนำรถยนต์ของกลางคันดังกล่าว ออกขายตามวิธีการที่ด้านศุลกากรเบตงกำหนดอีก และได้รับราคาเมื่อรวมกับเงินมัดจำการประมูลที่รับไว้แล้ว น้อยกว่าราคาอนุมัติการขายเดิม ผู้ชนะการประมูลเดิมที่ละเลยไม่ชำระเงินค่าซื้อรถยนต์ของกลางดังกล่าว จะต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๑๖

๑๐. ผู้ชนะการประมูลจะต้องรับมอบรถยนต์ของกลางและนำออกไปจากด้านศุลกากรเบตง ภายใน ๗ วันทำการ นับแต่วันที่ชำระเงินครบถ้วนแล้ว มิฉะนั้นผู้ชนะการประมูลจะต้องเสียค่าใช้จ่าย หรือ ค่าดำเนินการอื่นใดที่อาจเกิดขึ้น โดยด้านศุลกากรเบตงจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น กับรถยนต์ของกลางนั้น

๑๑. การประมูลขายทอดตลาดของกลางในครั้งนี้ เป็นการประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ของกลาง ตามสภาพที่เป็นอยู่ เป็นหน้าที่ของผู้เข้าร่วมประมูลที่จะต้องพิจารณาและตรวจสอบสภาพรถยนต์ของกลางเอง รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้ เป็นเพียงรายละเอียดเพื่อช่วยในการประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเท่านั้น จึงไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้ หากมีการประกาศอนุมัติการขายให้กับผู้ชนะการประมูลและ ผู้ประมูลได้รับทราบราคาประมูลแล้ว ด้านศุลกากรเบตงถือว่าผู้ชนะการประมูลพอใจและยอมรับในสภาพ รถยนต์ของกลางดังกล่าว โดยไม่มีสิทธิโต้แย้งใด ๆ ในภายหลัง

๑๒. ด้านศุลกากรเบตงจะออกหลักฐานการประมูลที่จำเป็นให้กับผู้ที่มีชื่อลงทะเบียนไว้เท่านั้น กรณีที่ส่งตัวแทนเข้าร่วมการประมูล จะต้องนำใบมอบอำนาจยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ในขณะลงทะเบียนด้วย

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประมูลสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานคดีฯ ด้านศุลกากรเบตง  
ในวันและเวลาราชการ โทร. ๐๗๓-๒๓๑๑๙๔ ต่อ ๒๔-๕๒๐๕

จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายเชาวน์ ตะกรุดเงิน)  
นายด่านศุลกากรเบตง



